

# 2023 Thông điệp chính – An toàn Phòng cháy tại Nhà

## Trong bếp

Nấu ăn trong nhà bếp là nguyên nhân lớn nhất gây cháy trong nhà.

Đừng bao giờ nấu ăn mà không có người trông coi.

Giữ cho đồ làm bếp và khu vực nấu ăn sạch sẽ. Loại bỏ dầu mỡ, bụi và dầu.

Những thứ có thể bắt lửa, như khăn lau chén bát hoặc khăn giấy phải để ở vị trí cách xa chỗ nấu ăn và nguồn nhiệt.

Luôn luôn trông chừng trẻ em trong bếp. Không cho trẻ lại gần bếp và lò nướng.

## Điện

Kiểm tra để các ổ cắm điện không bị quá tải và giữ cho các dây điện gọn gàng.

Đảm bảo các màn hình, máy tính xách tay, tivi và các thiết bị khác có luồng không khí tốt xung quanh và không ở trong không gian chật hẹp hoặc bị che kín.

Đừng để hoặc sạc các thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại trên giường hoặc đồ đạc mềm.

## Lò sưởi

Quần áo khô hoặc những vật dụng khác phải cách xa tất cả loại lò sưởi ít nhất là một mét.

Giữ trẻ em an toàn xung quanh lò sưởi và lửa ngọn. Đừng để các cháu lại quá gần và đừng bao giờ để các cháu gần lửa mà không có người trông coi.

Không bao giờ để máy sưởi di động và lò sưởi không được giám sát; Tắt máy sưởi và đảm bảo than hồng lò sưởi bị dập tắt trước khi rời khỏi phòng.

## Thiết bị Báo động Khói

Hãy kiểm tra thiết bị báo động khói của bạn còn hoạt động để giữ an toàn cho bạn và người thân.

Nếu không có thiết bị báo động khói ở mỗi phòng khách và phòng ngủ trong nhà thì bạn có thể không thức dậy khi có cháy.

Hãy lắp thiết bị báo động khói trong tất cả các phòng ngủ và khu vực sinh hoạt trong nhà của bạn.

Các thiết bị báo động khói liên kết được khuyến nghị. Khi một cái kêu lên, thì tất cả đều kêu lên để bạn có cơ hội đưa gia đình của mình ra chỗ an toàn.

Kiểm tra báo động khói hàng tháng bằng cách nhấn nút kiểm tra để đảm bảo nó phát ra tiếng bíp.

## **Trước khi đi ngủ/Thói quen vào ban đêm**

Tắt tất cả các thiết bị điện như bàn ủi, bếp và máy duỗi tóc.

Tốt hơn là không nên sạc điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay qua đêm.

Đừng bật máy giặt hoặc sấy để qua đêm.

Hãy tắt máy sưởi và bỏ củi ra.

Đảm bảo tắt cả nến và thuốc lá đều tắt hẳn.

Hãy chắc chắn rằng bạn biết phải làm gì nếu đám cháy bắt đầu. Lập kế hoạch làm thế nào bạn sẽ thoát khỏi đám cháy trong nhà mình và thực hành điều này với cả gia đình.

Hãy xem trang mạng CFA, để biết thêm các gợi ý về an toàn phòng cháy nhà tại <https://www.cfa.vic.gov.au/plan-prepare/fires-in-the-home>

Liên lạc truyền thông: 1300 CFA MEDIA hoặc [cfamedia@cfa.vic.gov.au](mailto:cfamedia@cfa.vic.gov.au)